

Source :

มติชน

Date : 24 ต.ค. 2560

Page :

No :

รัฐเลื่อนลอยตัวราคาน้ำตาล

นายธีระชัย แส่นแก้ว ประธานชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน เปิดเผยว่า วันที่ 25 ต.ค. นี้ ทางสมาคมฯ เตรียมประชุมหารือนโยบายการยกเลิกโควตา และลอยตัวราคาน้ำตาลทรายที่ภาครัฐประกาศลอยตัวอย่างเป็นทางการวันที่ 1 ธ.ค. นี้ ซึ่งเบื้องต้นมองว่า หากภาครัฐยังไม่พร้อมก็ควรเลื่อนระยะเวลาออกไปก่อน เนื่องจากขณะนี้ผู้ตรรกานำนวนราคาอ้อยแบบใหม่ยังไม่แล้วเสร็จ ขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายก็ยังไม่แล้วเสร็จ ต้องเปิดรับฟังความเห็นอีก หากยังดันทุรังประกาศลอยตัวทั้งที่ยังไม่มีความพร้อมเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอ้อยทั้งระบบ

“อุตสาหกรรมอ้อยเป็นเรื่องซับซ้อน ตอนนี้ถ้ายังไม่มีความพร้อมก็อยากให้เลื่อนไปก่อน ชาวไร่อ้อยไม่ได้คัดค้านการลอยตัวน้ำตาลทราย แต่อยากให้ทำเมื่อพร้อมจริง ๆ อย่าไปกลัวประเทศบราซิล หรือต้องเอาใจขนาดนั้น กลัวว่าจะฟ้องที่เราจะใช้ระบบเดิม เหมือนเป็นการอุดหนุนน้ำตาลทราย อย่าปอดแหก ถ้าไม่พร้อมก็ให้ผู้ตรรกานำนวนราคาแบบเดิมไปก่อน ที่เข้มกว่า 30 ปีก็ไม่มีปัญหาอะไร ซึ่งวันที่ 25 ต.ค. หลังจากหารือแล้ว จะมีข้อสรุปแล้วจะเสนอภาครัฐต่อไป”

แหล่งข่าวจากผู้ประกอบการขบวนการขานหวานรายใหญ่ กล่าวว่า ขณะนี้ยังมีความสับสนนโยบายการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายของภาครัฐอย่าง



ธีระชัย แส่นแก้ว

มากกว่า มีความพร้อมในการลอยตัวจริงหรือไม่ เนื่องจากการติดตามข่าวสารเห็นทางฝ่ายภาครัฐเงียบอยู่ ขณะที่ฝ่ายโรงงานน้ำตาลทราย และชาวไร่จะออกมาระบุว่า นโยบายดังกล่าวไม่น่าจะทันตามที่ประกาศไว้ จึงอยากให้ภาครัฐออกมาย้ำแจงความชัดเจนขั้นตอนต่าง ๆ ผลกระทบต่อผู้บริโภคว่า หลังจากประกาศลอยตัวออกมาแล้วแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายจะเป็นอย่างไร เพื่อให้ปรับตัวได้ทันเนื่องจากน้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบของหลายอุตสาหกรรม

แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กล่าวว่า วันที่ 4 ต.ค. ได้

ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนชาวไร่อ้อย และผู้แทนโรงงานน้ำตาล จนสามารถหาข้อยุติในหลักการเบื้องต้นได้แล้ว โดยมีแนวทางบริหารราคาน้ำตาลทรายตามกลไกของตลาด และการยกเลิกโควตาน้ำตาลทราย เพื่อให้สอดคล้องต่อหลักเกณฑ์ขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดในการดำเนินการขั้นตอนแก้ไขปรับปรุงระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือน ต.ค. หรือไม่เกินต้นเดือน พ.ย. เพื่อให้มีผลบังคับใช้ และพร้อมนำไปดำเนินการก่อนการเปิดหีบอ้อยในฤดูกาลผลิตปี 60/61 ต่อไป รวมทั้งการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูกาลผลิต ปี 60/61 ก่อนการเปิดหีบอ้อยได้อย่างแน่นอน.